



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO)

รหัสโครงการ... : 21000000-3078

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 129,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 79,200 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ / ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางณฤดี เจริญชัยปิยกุล โทร. 1528

ผู้ประสานงาน สยป : นายบุญเยี่ยม เหลาสะอาด โทร. 1511

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้พัฒนาบุคลากรผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำสำนักและสำนักงานเขตอย่างต่อเนื่องตลอดมา เพื่อเป็นการพัฒนาผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงานของหน่วยงานได้อย่างชาญฉลาดและสร้างสรรค์ และสามารถวางแผนยุทธศาสตร์การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาภารกิจของหน่วยงาน สามารถสร้างแนวคิดเพื่อบูรณาการและสร้างคุณค่าจากข้อมูลของหน่วยงานให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และสามารถสร้างเครือข่ายผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ การดำเนินงาน และติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงแนวคิดในการบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้ทันสมัย สามารถสร้างสรรค์การบริการให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรองรับการปฏิบัติงานของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการดำเนินการของหน่วยงานข้างต้น จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความรู้และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง อย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการสัมมนาและศึกษาดูงานหน่วยงานอื่นๆ ในต่างประเทศ

เพื่อให้เกิดการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานและการบริการประชาชน เพื่อให้เกิดแนวคิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานและของกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1  เพื่อให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำสำนักและสำนักงานเขตตระหนักถึงความสำคัญและมีทัศนคติที่ดีในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารงานของหน่วยงานและของกรุงเทพมหานคร
- 2.2  เพื่อให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำสำนักและสำนักงานเขต มีความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานและบูรณาการข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
- 2.3  เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง เพื่อให้การบริหารจัดการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานครเป็นไปตามทิศทางพัฒนาที่กำหนดไว้ร่วมกัน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำสำนัก และสำนักงานเขต  
 ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล หัวหน้าส่วนราชการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
 และข้าราชการที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 28 คน เข้ารับการสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล แบบไป - กลับ จำนวน 4 วัน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy  
 ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO) ที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 สามารถนำมาใช้ในการสนับสนุนการกำหนดนโยบาย  
 การวางแผน และการตัดสินใจ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 16/11/2561 : ได้ดำเนินการขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายไปในขั้นต้นแล้ว		
	แต่เพื่อให้ชัดเจนในการดำเนินการได้กลับมาพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรในการสัมมนาเพิ่มเติมและขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 18/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการ		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	:: 11/1/2562 : ดำเนินการขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย พร้อมร่างรายละเอียดหัวข้อในการบรรยาย/อภิปราย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย รายละเอียดหัวข้อในการบรรยาย/อภิปราย และประสานวิทยากรและสถานที่	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว และกำหนดฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง ระหว่างวันที่ 23-26 เม.ย. 62	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 18/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดการจัดฝึกอบรมฯ ในวันที่ 17, 29-31 พ.ค. 62 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ ข่าวสารเวียงใต้	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เลื่อนสัมมนาเป็นเดือนมิถุนายน 2562 และขออนุมัติจัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพ cio	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/6/2562 : แต่งตั้งคณะอำนวยการ คณะกรรมการรับ-ส่งเงิน /หนังสือชี้แจงกำหนดการประชุมและตอบรับเข้าร่วมโครงการ/ประสานสถานที่และวิทยากร 18/7/2562 จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมการสัมมนาและประสานสถานที่ วิทยากรแล้ว ขณะนี้รอนำเรียน ป.กท. และหนังสือเชิญวิทยากรอยู่ระหว่างการนำเรียน รพอ.สยป.เพื่อลงนาม	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 18/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนำเรียนป.กท. /เชิญวิทยากร	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 14/8/2562 : ดำเนินการจัดสัมมนาแล้วเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 และวันที่5-7 สิงหาคม2562 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ ข่าวสาร เวียงใต้ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายงานประเมินผลโครงการ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 16/8/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 79,200 บาท	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

